

<p>3. Tổ chức vệ sinh</p> <p>a. Vệ sinh cô</p>	<p>- Cô giáo đầu tóc quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ móng tay cắt ngắn, Ăn mặc đúng cách của người giáo viên để trẻ noi theo.</p> <p>- Đôi bàn tay phải sạch sẽ sau khi đi vệ sinh, làm vệ sinh cho trẻ, quét rác hoặc lau nhà khi chăm sóc trẻ như: Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trước khi cho trẻ ăn hoặc tiếp xúc với thức ăn</p>	<p>- Cô giáo là người chăm sóc trẻ là tấm gương sáng về vệ sinh và chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh để trẻ học tập và làm theo, không làm lây bệnh tật sang trẻ và cộng đồng.</p>	
--	---	--	--

<p>b. Vệ sinh cá nhân trẻ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cô giáo chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho trẻ vệ sinh như: nước sạch, xà phòng, khăn sạch để lau tay, khăn để lau mặt, giấy vệ sinh... - Hướng dẫn trẻ tự lau mặt sạch sẽ trước và sau khi ăn, khi mặt bị bẩn theo đúng qui trình. - Hướng dẫn trẻ rửa tay và lau khô tay theo đúng trình tự đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. - Trẻ có thói quen vệ sinh cá nhân, đi vệ sinh đúng nơi qui định, giữ gìn môi trường sạch sẽ 	<ul style="list-style-type: none"> - Trẻ thực hiện tốt các thao tác vệ sinh và các qui định về vệ sinh cá nhân. - Trẻ nắm được và thực hiện đúng các thao tác rửa tay. - Cô giáo nhắc nhở để trẻ thực hiện đúng để rèn thói quen tốt cho trẻ. - Giáo viên nắm vững qui trình chải răng để hướng dẫn cho trẻ thực hiện đúng. - Giáo viên thực hiện đúng các yêu cầu về vệ sinh cho trẻ theo lịch tuần. 	
<p>c. Vệ sinh môi trường nhóm lớp.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Trẻ biết lao động lau chùi đồ dùng đồ chơi và các loại giá - Đồ dùng vệ sinh (xô, chậu...) dùng xong đánh rửa sạch sẽ, úp gọn gàng nơi khô ráo. - Đồ chơi phải đảm bảo sạch sẽ, an toàn khi cho trẻ chơi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức tại các nhóm lớp vào chiều thứ 6, và sau các buổi hoạt động góc - Lau chùi bàn ghế khi bẩn và sắp xếp gọn gàng. - Đồ chơi phải đảm bảo an toàn và vệ sinh sạch sẽ. Có ý thức vệ sinh phòng nhóm sạch sẽ, thông thoáng theo qui định: Mở cửa, không đi dép bẩn vào phòng, quét mạng nhện, phơi chăn, gối, chiếu thường xuyên. - Cô giáo dạy cho trẻ ăn mặc phù hợp thời tiết và biết vệ sinh sạch sẽ để cơ thể luôn được khỏe mạnh. - Phối hợp với gia đình chú ý đến chế độ dinh dưỡng của trẻ thấp còi có biện pháp chăm sóc phù hợp. 	
<p>4. Tổ chức chăm sóc sức khỏe và an toàn a. Chăm sóc sức khỏe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Động viên trẻ ăn mặc phù hợp thời tiết và biết tắm rửa sạch sẽ để cơ thể luôn khỏe mạnh. - Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nước 		

<p>b. Phòng và xử lý các bệnh thường gặp</p>	<p>uống và nước sinh hoạt dùng cho trẻ ở trường.</p> <p>- Tạo môi trường an toàn cho trẻ khi đến trường.</p>	<p>- Giáo viên phát hiện kịp thời để báo cáo với nhà trường khi có dịch bệnh xảy ra tránh lây lan trong nhà trường.</p> <p>- Tạo cảm giác yên ổn cho trẻ khi ở trường mầm non để trẻ tin tưởng rằng cô yêu trẻ. Tránh gò ép, dọa nạt, phê phán trẻ. Đặc biệt quan tâm chăm sóc các trẻ mới đến lớp và trẻ có nhu cầu đặc biệt.</p>	
<p>c. Phát hiện sớm và chăm sóc trẻ bị ốm</p>	<p>-Phát hiện trẻ bị ốm và chăm sóc trẻ kịp thời</p>	<p>-GV được bồi dưỡng cách phát hiện trẻ bị ốm, cách chăm sóc trẻ khi bị ốm</p> <p>- Không tự ý dùng kháng sinh cho trẻ và các loại thuốc khác khi chưa có hướng dẫn</p>	
<p>d. Bảo vệ an toàn và phòng tránh một số tai nạn thường gặp</p>	<p>- Không cho trẻ chơi những nơi nguy hiểm, không chơi với đồ chơi không đảm bảo an toàn</p> <p>- Thường xuyên quan tâm đến trẻ cân trẻ hàng tháng để theo dõi sức khỏe của trẻ</p> <p>- Trao đổi với phụ huynh để có chế độ ăn cho trẻ</p> <p>- Cô luôn gần gũi động viên trẻ thường xuyên trò chuyện với trẻ</p>	<p>- Cô luôn quan sát và bao quát trẻ để tránh xảy ra tai nạn</p> <p>- Không chọn những đồ dùng đồ chơi nguy hiểm cho trẻ chơi.</p> <p>- Quan tâm đến bữa ăn giấc ngủ của trẻ, động viên trẻ ăn ngon miệng uống sữa</p> <p>- Cho trẻ tập luyện ở mọi lúc mọi nơi</p>	
<p>b. Tính mạng</p>	<p>- Trao đổi với phụ huynh để có chế độ ăn cho trẻ</p> <p>- Cô luôn gần gũi động viên trẻ thường xuyên trò chuyện với trẻ</p> <p>- Luyện nói cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi-</p>	<p>- Cho trẻ hòa đồng với các trẻ khác</p> <p>- Tạo mọi cơ hội để trẻ tiếp xúc với bạn trong lớp</p>	

Chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng.			
------------------------------------	--	--	--

*** Đánh giá sự phát triển của trẻ:**